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คํานํา 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทท่ีสําคัญมากท่ีสุดในชุมชน 
โดยมีหน้าท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนและมีอิสระในการบริหารงานด้วย
งบประมาณของตนเอง ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้
ความสําคัญกับบทบาทนักการเมืองท้องถ่ินสตรีเพ่ิมมากข้ึนจากอดีต จาก
สถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สตรีเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมและ
บทบาททางการเมืองมากข้ึน โดยจํานวนสตรีท่ีสมัครเข้ารับการเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แสดงให้เห็นว่าสตรีให้ความสนใจทางการเมือง
มากข้ึน  

ดังน้ัน คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุ
กรรมาธิการกิจการสตรี จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือพิจารณาศึกษา
ประเด็นด้านปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือก้าวสู่
ระดับการตัดสินใจ : กรณีศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
การดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสามารถผลักดัน
ประเด็นสัดส่วนผู้นําสตรีในระดับท้องถ่ินให้มีจํานวนเพ่ิมข้ึนได้ อันจะทํา
ให้ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและชื่นชมในเวทีระดับโลกมากย่ิงข้ึน 
ตลอดจนยังได้ลงพ้ืนท่ีรับฟังประเด็นปัญหาของสตรี ในระหว่างวันท่ี ๑๒ 
– ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต และภายหลังการศึกษาดูงาน
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรีจึงได้จัดทําสรุปผล
การศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สู งอายุ         
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มุ่งหวังว่าเอกสาร



ฉบับน้ีท่ีได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมปัญหา อุปสรรค จะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีได้มาศึกษาเป็นอย่างดี 
และขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาดูงานในครั้งน้ีทุกท่านจนทํา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหวังทุกประการ 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต ๑ 
 ๑) พบปะหารือกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา  
  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และกลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาล 
  นครภูเก็ต   ๑ 
 ๒) เดินทางลงพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศึกษาวิถีชีวิตและ 
  ความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต   ๑๘ 
 ๓) พบปะหารือกับ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์  
  นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และกลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีเมืองป่าตอง ๑๘ 
 ๔) ศึกษาดูงานการจัดระเบียบชายหาดป่าตอง ๓๒ 
 ๕) ศึกษาดูงานการกําจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กําจัด 
    ขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต   ๓๒ 
 
ภาคผนวก 
 - กําหนดการเดินทางศึกษาดูงาน 
 - รายนามคณะเดินทางศึกษาดูงาน  
 - รายชื่อคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - รายชื่อท่ีปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการและ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 - รายชื่อท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิคณะกรรมาธิการ 
 - รายชื่อคณะอนุกรรมาธิการ 
  



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



สรุปผลการเดินทางศึกษาดงูาน ณ จังหวัดภูเก็ต 
ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดาํเนินการโดย 
คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตร ี

ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
-------------------------------------------------- 

 คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม 
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ นําโดย นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี  และพลเอก วีรัณ  
ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ     
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ได้ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน           
ณ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือพิจารณาศึกษาประเด็นด้านปัจจัยในการสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือก้าวสู่ระดับการตัดสินใจและการดําเนินงาน
ของเทศบาล และให้ข้อมูลตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหาด้านสตรี 
สําหรับรายละเอียดในการศึกษาดูงานสรุปได้ ดังน้ี 
 ๑) พบปะหารือกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายก 
เทศมนตรีนครภูเก็ต และกลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีเทศบาลนครภูเก็ต ในวัน
จันทร์ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลาน
มังกร จังหวัดภูเก็ต 

  



๒ 

 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
กล่าวว่า สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๑๒.๕๖๒ 
ตารางกิโลเมตร ๗๘๕๑ ไร่ เขตการปกครอง ๒ ตําบล คือ ตําบลตลาด
เหนือ มีพ้ืนท่ีประมาณ ๔ ตารางกิโลเมตร ตําบลตลาดใหญ่ มีพ้ืนท่ี
ประมาณ ๘ ตารางกิโลเมตร ภูเก็ตจัดว่าเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์และ
ความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหน่ึงของไทย โดยหน่ึงในรอยอดีตอัน
รุ่งเรืองของภูเก็ตคือ ตึกเก่าแบบชิโน-โปรตุกีสถูกสร้างข้ึนเป็นครั้งแรก
เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๔๖ เน่ืองจากการทําเหมืองแร่ท่ีเติบโต ทําให้ชาวจีนและ
ชาวตะวันตกต่างหลั่งไหลเข้ามาท่ีเมืองภูเก็ตเป็นจํานวนมาก เม่ือเข้าสู่
เขตเทศบาลนครภูเก็ตสิ่งแรกท่ีผู้ไปเยือนจะรู้สึกสะดุดตาคือตึกเก่าท่ีต้ัง
ตระหง่านอยู่ในย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง เป็นอาคารแบบชิโนโปรตุกีส
ท่ีผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่าน้ี
กระจายอยู่ท่ัวตัวเมืองภูเก็ต สามารถเดินชมได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี
ยังมีร้านอาหารอร่อยหลายเจ้าให้เท่ียวไปกินไปอย่างเพลิดเพลิน เทศบาล
นครภูเก็ตเห็นถึงความสําคัญของสถาปัตยกรรมเหล่าน้ี โดยได้ทําการ
อนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสน้ี ไว้และจัดให้เป็นอีกหน่ึง
ตัวเลือกของการท่องเท่ียว จัดให้มีเส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวได้ สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนเก่าแก่ของภูเก็ต 
และสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสท่ีสวยงามพร้อมๆ กับได้สัมผัสวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนภูเก็ต ล่าสุดจังหวัดภูเก็ตได้รับการ
ประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization - UNESCO) ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาการอาหาร หรือ City of Gastronomy ประจําปี ๒๕๕๘ โดยเป็น 
๑ ใน ๑๘ เมืองท่ัวโลก ในนามของคนภูเก็ต ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความ



๓ 

ยินดีและขอบคุณท่ีมาเย่ียมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคนภูเก็ต หากมี
สิ่งใดท่ีจะให้เทศบาลดําเนินการให้ก็มีความยินดี อยากให้ทุกท่านมา
จังหวัดภูเก็ตแล้วมีความสุข และหวังว่าในอนาคตพวกเราจะได้ต้อนรับ
ทุกท่านอีกครั้ง  
 

 
 

นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี กล่าวว่า ตนได้เคยลง
พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตแล้วในโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ซ่ึงพ้ืนท่ีพบประชาชนในทุกจังหวัด แต่ในครั้งน้ันคณะได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
พิจารณาในภาพกว้างไม่ได้เจาะจงลงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง สําหรับสาเหตุ
ท่ีเลือกลงพ้ืนท่ี ณ จังหวัดภูเก็ต มี ๒ ประการ ได้แก่ ๑) ภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเท่ียวและเป็นจังหวัดท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก 
เป็นจังหวัดท่ีมีการท่องเท่ียวหลายด้านท้ังทางทะเล ศิลปวัฒนธรรม และ
อ่ืนๆ ในฐานะท่ีคณะพิจารณาศึกษาประเด็นด้านสตรี และให้ความสําคัญ
กับการเสริมสร้างพลังอํานาจให้กับสตรี  (Women Empowerment) 
และ ๒) เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางกฎหมายและอ่ืน ๆ   
ท่ีเป็นประโยชน์  



๔ 

ต่อมา ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับสตรี ดังน้ี 

๑. การคุ้มครองสิทธิมารดา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่าง
ก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน โดยได้มีการเสนอให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอด
บุตรครรภ์หน่ึงไม่เกินเก้าสิบแปดวัน โดยวันลาเพ่ือคลอดบุตรให้
หมายความรวมถึงวันลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย นอกจากน้ี 
ยังมีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือเป็น
สวัสดิการของลูกจ้าง สําหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล  

๒. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บัญญัติข้ึนเพ่ือกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ โดยในกฎหมายดังกล่าว ได้มีการเพ่ิมเติมคําว่า “การแสดงออกท่ี
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด”  

๓. ประเทศไทยกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบใน
อีกไม่เกิน ๒ - ๓ ปี ปัญหาคือ คนท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานมีจํานวนลดลง 
แต่ผู้สูงอายุมีจํานวนเพ่ิมข้ึน อัตราการเกิดติดลบ รัฐได้มีมาตรการหลาย
เรื่องออกมาดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและหา
คนเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ 

๔. การจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย มาตรา 
๗๑ วรรค ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ความว่า “ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและ
ความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ท้ังน้ี     
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เพ่ือความเป็นธรรม” มาตราน้ีเป็นการกําหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
โดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting - GRB) 
ต่อไปหน่วยงานภาครัฐจะต้องสํารวจพ้ืนท่ีของตน หากเรื่องใดเป็นปัญหา
มากก็จะต้องจัดสรรงบประมาณในเรื่องน้ันมากกว่าเรื่องอ่ืน เพราะฉะน้ัน
หากมีการสํารวจมายังท่าน ขอให้ท่านช่วยให้ข้อมูลให้กับภาครัฐ เพ่ือให้
ภาครัฐสามารถจัดทํางบประมาณได้อย่างถูกต้องและสามารถนํา
งบประมาณมาจัดสรรได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ได้
ให้ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับสตรี ดังน้ี 
 ๑. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติ
ไทย ประกอบด้วย 
 - อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน 
 - อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน 
 - อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน 
 - อายุ ๙๐ ปีข้ึนไป ให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
 ท้ังน้ี ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะดีและไม่ประสงค์จะรับเบ้ียผู้สูงอายุ
สามารถสละสิทธิ์ไม่รับเบ้ียน้ีได้และเงินจํานวนท่ีไม่รับจะนําไปเพ่ิมให้กับ
ผู้สูงอายุท่ีลําบากกว่าตนเอง 

๒. กองทุนผู้สูงอายุ 
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กําหนดให้
มีการจัดต้ัง กองทุนผู้สูงอายุข้ึนในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้เปลี่ยนตามการปรับปรุง
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โครงสร้างของกระทรวง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๒)  
 ท้ังน้ี ผู้สูงอายุสามารถยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ โดย
แบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ  
  - รายบุคคล ละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  - รายกลุ่ม จะต้องมีจํานวนกลุ่มไม่เกิน ๕ คน ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผ่อนชําระภายใน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๓. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
คนพิการท่ีย่ืนความประสงค์ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ีย

ความพิการจะได้รับเงินเบ้ียความพิการในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท 
การให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแล

คนพิการเพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท รายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ผ่อนชําระ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่คิดดอกเบ้ีย  

การนําเงินจากภาษีบาป ได้แก่ สุราและยาสูบ จํานวนร้อยละ 
๒ หรือไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นําส่งเข้ากองทุนเพ่ือจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เ พ่ือการยังชีพแก่ผู้สู งอายุ ท่ี มีรายได้น้อยโดยกําหนด 
ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กําหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุท่ี
มีรายได้น้อย โดยเงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามร่าง
กฎหมายฉบับน้ี ไม่ได้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน จะให้เฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
เกิน ๖๐ ปี และมีรายได้น้อย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ท่ีได้ข้ึน
ทะเบียนคนจนกับรัฐบาลในช่วงท่ีผ่านมาเท่าน้ัน ใครไม่ข้ึนทะเบียนคนจน
ไม่มีสิทธิได้เงินจํานวนน้ี ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยจะได้เงินคนละเท่าใด 
ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการจะไปกําหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง 
 ๔. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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 รัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เม่ือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนา
ชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการขอจัดต้ังกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พร้อมเสนอขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เพ่ือบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ต้องเป็นสมาชิก
กองทุน ประเภทบุคคลธรรมดา รวมตัวกัน ๕ คนข้ึนไป 
 ๕. กองทุนประชารัฐ เม่ือไม่นานมาน้ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... เพ่ือดูแลผู้มีรายได้น้อย 
จากการสํารวจในพ้ืนท่ีพบว่าผู้ท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ ๓๐,๐๐๐ บาท    
มีจํานวน ๔ - ๕ ล้านคน แต่คนกลุ่มน้ีกลับไปลงทะเบียนผู้ท่ีมีรายได้น้อย
เพียง ๑ ล้านกว่าคน แต่กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท กลับไป
ลงทะเบียนมากกว่าคนกลุ่มแรก จึงขอฝากทุกคนหากใครยังไม่ได้ไป
ลงทะเบียนหรือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ไปลงทะเบียนเพ่ือสิทธิของเรา  
 นางรัตนา  สัยยะนิฐี อนุกรรมาธิการกิจการสตรี ให้ข้อมูลว่า 
ในอดีตผู้หญิงไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มี
การกําหนดนโยบายว่า ทําอย่างไรให้ผู้หญิงได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
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จึงเริ่มมีการรวมตัวกันในระดับหมู่บ้าน ท่ีเรียกว่า คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล     
(กพสต.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการพัฒนา
สตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรีได้ดําเนินการอยู่ ๓ 
เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนาศักยภาพผู้หญิง ผู้หญิงต้องเรียนรู้ร่วมกัน เข้า
รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ติดตามข่าวสาร ๒) การให้ความคุ้มครองสิทธิ
สตรี เป็นสิทธิท่ีสตรีจะต้องพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ สิทธิในฐานะปวง
ชนชาวไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถคุ้มครองสิทธิได้ หมายความว่า สามีจะ
ตบตีภรรยามิได้ การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ ไม่สามารถทําได้ถือ
ว่าเป็นเรื่องท่ีผิดปกติ สิทธิของผู้หญิงท่ีเป็นคนพิการ ทําอย่างไรให้ผู้พิการ
มีอาชีพมีรายได้ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์
โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ใครจะมาละเมิด
สิทธิไม่ได้ และ ๓) การส่งเสริมความเสมอภาค ในการให้ท้ังผู้หญิงและ
ผู้ชายเข้าถึงสิทธิ โอกาสอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ท้ังน้ี เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในระดับจังหวัดจะ
มีหน่วยงาน ๒ แห่ง รับผิดชอบ คือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดรับผิดชอบในการดูแลคนต้ังแต่เกิดจนตาย และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และ โครงการหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 หลังจากนั้นได้มีการนําเสนอปัญหาและแลกเปล่ียนความเห็น 
ดังนี้ 
 ๑) ประเด็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
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 - ปัญหาการกําหนดจํานวนผู้กู้ การรวมตัวให้ครบ ๕ คนซ่ึง
เป็นไปได้ยาก เ น่ืองจากมี
ความไม่ไว้ใจกัน ทําให้ไม่เกิด
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง เ งิ น 
กองทุน จึงได้เสนอไปให้มีการ
ลดจํานวนให้ เหลือ ๓ คน 
หรือ ๑ คน เพ่ือให้สตรีได้มี

การพัฒนามากข้ึน เน่ืองจากการรวมตัวเป็นไปได้ยาก  
 - ปัญหาการติดตามหน้ี กรณีสมาชิก ๑ คนในกลุ่มมีความ

ประสงค์จะจ่ายคืนเงินกองทุน แต่สมาชิกคนอ่ืนไม่ยอมมาจ่าย เจ้าหน้าท่ี
กองทุนจะไม่รับเงินเลย ทําให้คนท่ีต้องการจ่ายเงินไม่สามารถจ่ายคืนได้ 
ท้ังน้ีได้รับการชี้แจงว่า สาเหตุท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่รับเงินเน่ืองจากเกรงว่าจะทํา
ให้เกิดความยากลําบากแก่สมาชิกท่ีจ่ายเงินไปแล้วต้องไปฟ้องศาลไล่เบ้ีย
สมาชิกคนอ่ืน จึงต้องการให้จ่ายให้ครบท้ัง ๕ คนพร้อมกันทีเดียว  
 - ปัญหาการกําหนดคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนท่ีกําหนด 
ให้มีภูมิลําเนา ถ่ินท่ีอยู่ หรือสถานท่ีทํางาน ต้ังอยู่ในท้องท่ีเดียวกัน สตรี
บางกลุ่มอาจไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน
ก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้ 

๒) จังหวัดภูเก็ตมีค่าครอง
ชีพสูง การนําเกณฑ์ของท้ังประเทศ
มาพิจารณาจะทําให้คนภูเก็ตไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าท่ีควร 
ท้ังท่ีคนภูเก็ตมีผู้ท่ีมีรายได้น้อยเป็น
จํานวนมาก 
 ๓) เสนอให้เพ่ิมวันลาคลอดบุตรเป็น ๖ เดือน ตามหลักทางการ
แพทย์ จากเดิมกําหนดไว้เพียง ๙๐ วัน  



๑๐ 

นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ชี้แจงดังน้ี 

๑. เน่ืองจากการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในบางพ้ืนท่ีในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังเบิกจ่ายไม่ถึงตามจํานวนท่ีต้ังไว้จึง
เป็นเงินคงค้าง และให้ใช้เงินเก่าก่อน อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนยืนยันว่า จังหวัดไหนท่ีมีความพร้อมและย่ืนโครงการเข้ามา     
กรมจะจัดสรรเงินมาให้ได้  
 ๒. ปัญหาการกําหนดให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องอยู่ในพ้ืนท่ี
เดียวกันจะรับไปหารือกับกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป  
 ๓. ประเด็นการกําหนดวันลาคลอดบุตร คณะอนุกรรมาธิการได้
เคยพิจารณาศึกษาประเด็นดังกล่าวโดยเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
ภาคธุรกิจเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น ซ่ึงการจะ
แก้ไขกฎหมายสามารถทําได้แต่จะต้องคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาในภายหลัง
ด้วย เน่ืองจากธุรกิจทุกประเภทมีต้นทุน หากกําหนดให้มีการกําหนด
จํานวนวันลาคลอดมากไปอาจเกิดผลในเชิงลบได้ เช่น การจ้างงานผู้หญิง
ลดลง ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาให้รอบด้าน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไป 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้กําหนดให้สามีลาคลอดเพ่ือช่วยดูแลภรรยา
และลูกได้ ๑๕ วันอีกด้วย 

พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี 
ชี้แจงว่า ในเรื่องการการกําหนดจํานวนสมาชิกและเบ้ียปรับ คณะได้เชิญ
กรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับข้อเสนอท่ีให้มีการลด
จํานวนสมาชิกและเบ้ียปรับแล้ว หากเงินท่ีได้รับการจัดสรรมาใช้
หมดแล้ว สามารถไปขอเพ่ิมเติมได้ โดยจะเฉลี่ยจากจังหวัดท่ีไม่มีการใช้
เงินมาจัดสรรให้ 



๑๑ 

 ต่อจากน้ัน คณะอนุกรรมาธิการได้หารือกับ นางสาวสมใจ 
สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รายละเอียด ดังน้ี 
 นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ใน
การเดินทางมาในวันน้ี คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาประเด็นด้าน

สตรี และสหประชาชาติได้
กํ า หน ด ตั ว ชี้ วั ด ใ นก า ร
พิจารณาผู้หญิงท่ีก้าวไปสู่
ระดับการตัดสินใจมีมาก
น้อยเพียงใด ประเทศไทยมี
ผู้หญิงท่ีก้าวสู่การเป็นผู้นํา
เชิงธุรกิจเป็นอันดับต้น ๆ 

ของเอเชีย ในส่วนภาคราชการก่อนหน้าน้ันอาจจะมีน้อย แต่ระยะหลัง
เริ่มมีจํานวนมากข้ึนเป็นลําดับ จะเห็นได้ชัดในกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงเป็น
กระทรวงท่ีมีผู้บริหารผู้หญิงระดับสูงมากท่ีสุด สําหรับในภาคการเมือง 
ประเทศไทยมีผู้หญิงท่ีก้าวมาสู่การเป็นนักการเมืองจํานวนน้อย หาก
พิจารณากฎหมายได้กําหนดให้สิทธิสตรีเท่าเทียมกับผู้ชายแล้ว แต่ในเชิง
สังคม ทัศนคติ วัฒนธรรมอาจต้องใช้เวลา คณะอนุกรรมาธิการจึงอยาก
ศึกษาปัจจัยและการดําเนินงานของผู้นําองค์กรท้องถ่ิน เพราะองค์กร
ท้องถ่ินเป็นภาคส่วนท่ีใกล้ชิดกับประชาชน คณะอนุกรรมาธิการจึงอยาก
ศึกษาปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือก้าวสู่ระดับการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานของเทศบาล 
 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้
ข้อมูล ดังน้ี 

ตนได้เข้ามาเป็นนักการ เมืองต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ แต่ได้เข้ามา
ในส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเป็นการสืบต่อโดยมติของ



๑๒ 

สมาชิกสภาไม่ใช่การสืบตามสายโลหิต เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับความ
ไว้วางใจจากนายภูมิศักด์ิ หงษ์หยก อดีตนายก เทศมนตรีเมืองภูเก็ต และ
สมาชิกให้เป็นนายกเทศมนตรี พอมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการยกฐานะ
จากเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครภูเก็ตและเป็นการเลือกต้ังโดยตรงอัน
เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาสู่การเมือง ส่วนตัวในการทํางานได้นําจุดแข็ง
ของนายก เทศมนตรีหลาย ๆ ท่านมาปรับใช้  
 ในเรื่องคุณภาพชีวิต เรามองว่าความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี
ของเทศบาลหายไป ทําอย่างไร
จะให้ความสุขกลับคืนมา จึงได้
ให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษา 
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ในเรื่องการศึกษาตราบใดท่ีเมือง
เติบโตแบบก้าวกระโดด ความ
เหลื่อมล้ําย่อมมีมาก การศึกษา
จะช่วยลดความเหลื่อมล้ํา เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญหากเรา
ไม่มีสุขภาพท่ีแข็งแรงย่อมไม่มีความสุข แม้ว่าจะเรียนเก่งหรือฉลาดก็ตาม 
จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณตามรายหัว คนภูเก็ต ๑ คนมีรายได้ต่อหัว
เท่ากับคนอุดรธานีคนเชียงใหม่ คนสมุทรปราการ แต่รายได้ของคนภูเก็ต
ในวันน้ีต้องดูแลคน ๓ คน เช่น คนในพ้ืนท่ี ประชากรแฝง นักท่องเท่ียว 
ปัจจุบันมีประชากร ๑๓ ล้านคนในขณะท่ีทรัพยากร ธรรมชาติร่อยหรอ
ลง การพัฒนาเมืองแบบก้าวกระโดด ทําให้เกิดปัญหานํ้าท่วม ด้วยความ
ท่ีภูเก็ตมีความเป็นเมืองมากข้ึน ไม่มีแม่นํ้า มีแต่คลองคือ คลองบางใหญ่
ซ่ึงจะอยู่ใน ๓ พ้ืนท่ีคือตําบลรัษฎา ตําบลวิชิต และตําบลกระทู้ พ้ืนท่ีท่ี
เคยเป็นเเก้มลิงหรือขุมนํ้า วันน้ีขุมนํ้าเหล่าน้ันถูกถม และมีการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์มากข้ึน ทําให้สิ่งแวดล้อมไม่สมดุล และมีนํ้าไหลทะลัก
เข้ามาในเมืองมากข้ึน ถ้าวันน้ีนํ้าไม่ได้รับการบําบัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์



๑๓ 

จะส่งผลต่อการท่องเท่ียว ฉะน้ันเรื่องน้ีจะต้องได้รับการดําเนินการให้
ภูเก็ตได้มีระบบการบําบัดนํ้าเสียร้อยเปอร์เซ็นต์  ระบบบริหารการ
จัดการนํ้าจึงเป็นเรื่องจําเป็น ตนได้เคยเสนอเรื่องนํ้า ๓ เรื่อง กล่าวคือ ๑) 
ปัญหานํ้าท่วม ๒) ทําอย่างไรให้มีนํ้าใช้เพียงพอ และ ๓) การจัดการนํ้าเสีย 
ทําอย่างไรให้ได้รับการบําบัดก่อนลงสู่ทะเล  
 การบําบัดนํ้าเสียให้เป็นนํ้าท่ีมีมาตรฐานและนํานํ้าเหล่าน้ีมาเก็บ
ไว้ท่ีขุมนํ้าของเทศบาล แล้วบําบัดเพ่ือนํากลับไปใช้อีก หากวันใดไม่มีนํ้า
ใช้หรือขาดแคลนนํ้าก็สามารถนํานํ้าตรงน้ีมาใช้ได้ จึงควรมีท่ีเก็บนํ้า  
ห้ามปล่อยให้น้ําท่วมโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าสถาปัตยกรรมจะเสียหาย 
เราจึงให้ความสําคัญในเรื่องของนํ้าเสีย นํ้าขาดและนํ้าใช้ ทําให้เทศบาล
ได้รับรางวัลในเรื่องการบริหารจัดการนํ้าท่ีประเทศบรูไน เป็นการส่ง
กรอบแนวคิดถ้าวันหน่ึงไม่มีนํ้าใช้จะนํานํ้าท่ีใดมาใช้ 

โครงการเด่นของเทศบาลจึงเป็นเรื่องเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการให้ความสําคัญกับการศึกษา เด็กเล็กทุกคนจะต้อง
สามารถอ่านออกเขียนได้ มีการติดตามเด็กและลดความเหลื่อมล้ํ า        
ยกมาตรฐานการศึกษาสูงกว่ามาตรฐานชาติ เทศบาลมีนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเกือบ ๑๐,๐๐๐ คน ครูและเจ้าหน้าท่ีจะลงพ้ืนท่ีเย่ียมเด็กเป็น
ประจํา ทําให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากน้ันยังให้ความ 
สําคัญกับการตรวจสุขภาพเด็ก มีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีทํางานอย่าง
เข้มแข็ง ในเขตเทศบาล มีผู้สูงอายุประมาณเกือบ ๑๐,๐๐๐ คน จาก
ประชากรท้ังหมด ๘๐,๐๐๐ คน 

ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือ การใช้จ่ายเงิน ในบางเรื่องท่ีไม่ใช่หน้าท่ีของ
เทศบาลก็ไม่สามารถนําเงินไปใช้ได้ เพราะเกรงว่าจะถูกสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เทศบาลจะใช้วิธีรับบริจาค นําสิ่งของมา
ประมูล แล้วนําเงินท่ีได้มาซ้ืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง 



๑๔ 

ในเรื่องการสร้างเมืองคือ การสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวส่วนกลาง การ
สร้างคนคือการให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาและสุขภาพ ส่วนการ
พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ ได้ทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนและชุมชน โดยการนํา
สาย ไฟลงดิน ทํ าให้ ความงดงามของอาคารมีความโดดเด่น ข้ึน                 
มีนักท่องเท่ียวมากข้ึน  

เรื่องการบริหารจัดการขยะ จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบของการ
บริหารจัดการขยะแบบรวมศูนย์ มีขยะจํานวนวันละ ๙๐๐ ตัน จากเดิม 
๑,๓๐๐ ตัน ภูเก็ตเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีชุมชนสามารถบริหารจัดการได้
ด้วยตนเอง ได้นําเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานกลับมาพัฒนาภูเก็ต 

พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ และรอง
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
กิจการสตรี ได้สอบถามใน
ประเด็น ดังน้ี  

๑. มีวิธีการบริหาร
จัดการนํ้ากรณีนํ้าไม่เพียงพอ
อย่างไร  

๒. จังหวัดภูเก็ตมีวิธีในการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างไร มีโรงงาน
เผาขยะก่ีแห่ง  

๓. ได้มีการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือไม่ 
อย่างไร 

๔. การบริหารจัดการเรื่องถนน ใช้งบประมาณจากส่วนใด  
๕. การผลิตไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าท่ีผลิตจากส่วนรวมของจังหวัดหรือ

เทศบาลดําเนินการแยกต่างหาก 
๖. การเข้ามาเป็นผู้นําสตรี ทําอย่างไรจึงเป็นท่ีชื่นชอบและ

ยอมรับของประชาชน  



๑๕ 

๗. ประเด็นการถูกสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการ
ใช้เงิน ได้หารือประเด็นปัญหาดังกล่าวกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคน
ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรับทราบปัญหาและ
จะลงพ้ืนท่ีชี้แจงต่อไป 

นางรัตนา  สัยยะนิฐี อนุกรรมาธิการกิจการสตรี สอบถามถึง
กลยุทธ์เทคนิคในการทํางานและวิธีการในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคท่ีทํา
ให้ได้รับการเลือกต้ังและได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้ชาย 
 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ชี้แจง 
ดังน้ี 

๑. ประเด็นการจัดการนํ้า ในอดีตได้มีการไปซ้ือขุมเหมืองท่ีอยู่
นอกเขตโดยใช้เงินของเทศบาล อ่างเก็บนํ้าได้ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
แต่ได้มีการขุดลอกให้เก็บได้ ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และมีขุมนํ้าของ
ภาคเอกชนอีก เทศบาลได้ซ้ือนํ้าจากภาคเอกชนซ่ึงถูกกว่าของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ประมาณร้อยละ ๙๐ เทศบาลใช้นํ้าในขุมนํ้าของ
เทศบาล และขุมนํ้าท่ีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙) 
และได้มีการจัดการนํ้าโดยสามารถบริการชาวบ้านได้ท้ังหมด 

ส่วนการบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลขายนํ้าให้ประชาชนประมาน 
๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และขายให้โรงงานเตาเผาขยะร้อยละ ๑๐ และ
อีกร้อยละ ๙๐ ปล่อยลงทะเล ปัจจุบันน้ีกําลังดําเนินโครงการอยู่ น่าจะ
ให้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

นํ้าท่ีบําบัดแล้ว หากนํามาไว้ในขุมนํ้าและนําไปบําบัด ต้นทุนจะ
สูงแต่การนํานํ้าดีลงสู่ทะเลเน่ืองจากปลายทางติดทะเล ก็จะไปเจอกับนํ้า
บางส่วนท่ีมาจากท้องถ่ินอ่ืนท่ียังไม่ได้รับการบําบัด อย่างน้อยทําให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอุ่นใจเม่ือรับประทานอาหารทะเล นอกจากน้ันยัง
มีการเช็คสารปนเป้ือนอยู่ตลอดเวลา และยังได้สร้างความตระหนักให้คน
ในเทศบาลรับผิดชอบร่วมกัน  



๑๖ 

๒. ปัญหาขยะ การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ตจะใช้
ระบบการจัดการแบบรวมศูนย์โดยนําขยะจากทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตมากําจัดรวมกัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 
๙๐๐ ตันต่อวัน และโรงเผาขยะภูเก็ตเป็นแบบสมบูรณ์แบบคือ จัดการ
ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายด้วย โดยเสียค่ากําจัดขยะมูลฝอย ๕๒๐ 
บาทต่อตัน ใช้หลักการบริหารท่ีดี และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ด้วยหลัก 
๓RS คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าท่ีจําเป็น) Reuse (การใช้
ซํ้า) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) โดยวิธีการเผาขยะและ
เปลี่ยนแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 
๑๑ – ๑๑.๕ เมกกะวัตต์ต่อวัน การเผาขยะจะต้องใช้ความร้อนท่ี
อุณหภูมิ ๘๐๐ องศาเซลเซียสตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงจะเป็นการเผาท่ี
สมบูรณ์ รถบรรทุกขยะทุกคันจะต้องล้างรถก่อนออกไป การทํางาน
จะต้องสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนบริเวณน้ัน หากประชาชน
ร้องเรียนปัญหามา จะรีบลงพ้ืนท่ีไปดําเนินการแก้ไขทันที นอกจากน้ันยัง
ต้องมีคนล้างถนนและล้างรถด้วย 

๓. การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีการรณรงค์เป็น
ประจํา แต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยการสร้างความตระหนักในผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนของประชาชนด้วย  

๔. ประเด็นไฟฟ้า ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีมีใช้พอเพียง ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
๕. การบริหารจัดการถนน ไ ม่ มี ปัญหาแต่อย่างใด  การ

ดําเนินการใช้งบของเทศบาล โดยได้จัดให้มีไฟส่องสว่างประมาณ 
๕,๐๐๐ กว่าดวง และเปลี่ยนเป็นหลอดไฟแอลอีดีประมาณครึ่งหน่ึง ใน
อนาคตจะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดีท้ังหมด 

๖. หนทางในการก้าวข้ึนสู่การดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
โดยหลักให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตเน่ืองจากมีการพัฒนาโครงสร้าง



๑๗ 

พ้ืนฐานมาพอสมควรแล้ว ตนจึงหันมาดูแลและทํางานด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา จัดการศึกษาโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง  

๗. เทคนิคในการทํางานและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคคือ ตน
เป็นคนแน่วแน่ประกอบกับมีความโชคดี ท่ีมีทีมงานท่ีดี มีเครือข่ายชุมชน
ท่ีแข็งแรง ทีมงานสมาชิกให้โอกาส การเข้าสู่การเมืองในครั้งแรกประสบ
ปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เน่ืองจากความคิดท่ีว่าผู้หญิงทําไม่ได้และต้องมี
คนช่วยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง แต่ความกดดันและความท้าทายว่าไม่
สามารถทําได้ ทําให้ตนมีแรงผลักดันในการทํางาน แต่ก่อนเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยพูดแต่เม่ือได้ทํางาน งานได้สอนให้ตนเก่งข้ึน และนโยบายการ
ทํางานของตนจะให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิต และลงพ้ืนท่ีพบ
ประชาชนทุกเดือน 

พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี 
สอบถามกลุ่มสตรีท่ีเข้าร่วมประชุมถึงสาเหตุท่ีเลือกนางสาวสมใจ สุวรรณ 
ศุภพนา เป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และได้รับคําตอบ ดังน้ี 

๑. ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้
มีโอกาสทํางานเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาล ทําให้ได้เห็นวิสัยทัศน์ของ
นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา มากย่ิงข้ึนและชื่นชมในการทํางาน 

๒. เม่ือตอนท่ีบ้านมีพายุ หลังคาบ้านพัง ได้แจ้งไปทางเทศบาล 
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เดินทางลงพ้ืนท่ีเข้าไปดูบ้านทันที 

๓. ตนเรียนรุ่นเดียวกับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ตอนเด็ก
เป็นคนเงียบ ต้ังใจเรียน เม่ือเข้ามาทํางานทางการเมืองได้พัฒนาตัวเอง 
ทํางานเต็มท่ีและมีความมุ่งม่ันในการทํางาน 



๑๘ 

 
  

๒) เดินทางลงพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศึกษาวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต ในวันจันทร์ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  

  
 

๓) พบปะหารือกับ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายก 
เทศมนตรีเมืองป่าตอง และกลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีเมืองป่าตอง ในวันอังคาร
ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ป่าตอง 
๒ จังหวัดภูเก็ต 



๑๙ 

 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 
กล่ า ว ว่ า  เ มื อ ง ป่ า ตอ ง มี
นักท่องเท่ียวและประชากร
แฝงไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
คนต่อวัน เทศบาลเมืองป่า
ตองมีหน้าท่ีต้องเก็บขยะวัน
ละ ๑๕๐ ตันต่อวัน ย้อนไป

เม่ือ ๔๐ ปีก่อน เมืองป่าตองเป็นสังคมชนบท บ้านเรือนอยู่ตามเชิงเขา
ท้ังหมด ประกอบอาชีพทําสวน ประมง ด้านล่างเป็นท้องทุ่งนา แต่ใน
วันน้ีมีการเปลี่ยนจากเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองท่องเท่ียว ประชากรมี
จํานวนมากข้ึน รายได้มากข้ึนพร้อมกับปัญหาหลากหลายตามมาเช่นกัน  

ดิฉันเป็นนายกเทศมนตรีผู้หญิงคนแรก ด้วยมุมมองความคิดของ
ผู้หญิงและผู้ชายต่างกัน ผู้หญิงถูกปลูกฝังให้เป็นช้างเท้าหลังต้องอยู่บ้าน
ดูแลครอบครัว ผู้หญิงด้วยกันเองยังมีทัศนคติว่าผู้หญิงไม่สามารถทํางาน
ได้ดีเท่าผู้ชาย รัฐธรรมนูญสมัยก่อนยังไม่ค่อยให้สิทธิผู้หญิง จนต่อมา
รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ต่อมาเริ่มมี
วิวัฒนาการท่ีผู้หญิงเข้ามาทํางานทางการเมืองมากข้ึน ดังน้ัน หาก
ต้องการให้ผู้หญิงข้ึนมาเป็นผู้นําหรือทํางานในระดับสูงมากข้ึน ผู้หญิง
จะต้องเปลี่ยนความคิดของผู้หญิงด้วยกันเองก่อน สําหรับการพัฒนา
เมือง สมัยก่อนผู้ชายจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังหมด แต่
ผู้หญิงจะให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัว สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ และการศึกษา ฉะน้ัน ในโลกปัจจุบันเราต้องการผู้หญิงเข้ามา
บริหารบ้านเมืองหรือทํางานในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงมากข้ึน เบ้ืองต้นขอ
กล่าวต้อนรับคณะเดินทางทุกท่าน และเรียนเชิญคณะเดินทางพบปะกับ
ผู้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี 



๒๐ 

 
นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 

และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี กล่าวว่า คณะอนุ
กรรมาธิการได้จัดทําโครงการศึกษาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
สตรีเพ่ือก้าวสู่ระดับตัดสินใจ : กรณีศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเลือกจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจาก ๑) จังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเท่ียวและเป็นจังหวัดท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับหน่ึง ซ่ึง
จังหวัดภูเก็ตมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้หญิงจํานวน ๒ คน 
และ ๒) สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน และเคยลงพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ๑ ครั้ง แต่ยังไม่ได้มี
โอกาสลงพ้ืนท่ีป่าตอง โดยในการลงพ้ืนท่ีในแต่ละครั้งจะเป็นการรับฟัง
ปัญหาของประชาชนและให้ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายท่ีสําคัญ ตลอดจน 
ประชา สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 

ต่อมา ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับสตรี ดังน้ี 

๑. การคุ้มครองสิทธิมารดา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่าง
ก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน โดยได้มีการเสนอให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอด



๒๑ 

บุตรครรภ์หน่ึงไม่เกินเก้าสิบแปดวัน โดยวันลาเพ่ือคลอดบุตรให้
หมายความรวมถึงวันลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย นอกจากน้ี 
ยังมีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือเป็น
สวัสดิการของลูกจ้าง สําหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล  

๒. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บัญญัติข้ึนเพ่ือกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ โดยในกฎหมายดังกล่าว ได้มีการเพ่ิมเติมคําว่า “การแสดงออกท่ี
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด” มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

๓. การผลักดันให้มีศูนย์เล้ียงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ 
ประเทศไทยกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่เกิน ๒ - 
๓ ปี ปัญหาคือ คนท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานมีจํานวนลดลง แต่ผู้สูงอายุมี
จํานวนเพ่ิมข้ึน อัตราการเกิดติดลบ รัฐได้มีมาตรการหลายเรื่องออกมา
ดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและหาคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ คณะอนุกรรมาธิการจึงได้ศึกษาเพ่ือผลักดันให้มีศูนย์
เลี้ยงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ โดยกําหนดให้มีมาตรการภาษีจูงใจ
ให้กับสถานประกอบการเหล่าน้ัน เพ่ือจะได้มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน 

๔. การจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย มาตรา 
๗๑ วรรค ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ความว่า “ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและ
ความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ท้ังน้ี เพ่ือ
ความเป็นธรรม” มาตราน้ีเป็นการกําหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณโดย
คํานึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting - GRB) ต่อไป
หน่วยงานภาครัฐจะต้องสํารวจพ้ืนท่ีของตน หากเรื่องใดเป็นปัญหามากก็



๒๒ 

จะต้องจัดสรรงบประมาณในเรื่องน้ันมากกว่าเรื่องอ่ืน เพราะฉะน้ันหากมี
การสํารวจมายังท่าน ขอให้ท่านช่วยให้ข้อมูลให้กับภาครัฐ เพ่ือให้ภาครัฐ
สามารถจัดทํางบประมาณได้อย่างถูกต้องและสามารถนํางบประมาณมา
จัดสรรได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ได้
ให้ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย สิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับสตรี ดังน้ี 
 ๑.  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติ
ไทย ประกอบด้วย 
 - อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน 
 - อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน 
 - อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน 
 - อายุ ๙๐ ปีข้ึนไป ให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
 ท้ังน้ี ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะดีและไม่ประสงค์จะรับเบ้ียผู้สูงอายุ
สามารถสละสิทธิ์ไม่รับเบ้ียน้ีได้และเงินจํานวนท่ีไม่รับจะนําไปเพ่ิมให้กับ
ผู้สูงอายุท่ีลําบากกว่าตนเอง 

๒. กองทุนผู้สูงอายุ 
 พระราช บัญญัติผู้ สู งอา ยุ  พ .ศ .  ๒๕๔๖ มาตรา  ๑๓ 
กําหนดให้มีการจัดต้ัง กองทุนผู้สูงอายุข้ึนในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้เปลี่ยนตามการ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๒)  



๒๓ 

 ท้ังน้ี ผู้สูงอายุสามารถยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ โดย
แบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ  
  - รายบุคคล ละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  - รายกลุ่ม จะต้องมีจํานวนกลุ่มไม่เกิน ๕ คน ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และผ่อนชําระภายใน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๓. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
คนพิการท่ีย่ืนความประสงค์ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ีย

ความพิการจะได้รับเงินเบ้ียความพิการในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท 
การให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแล

คนพิการเพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท รายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ผ่อนชําระ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่คิดดอกเบ้ีย  

การนําเงินจากภาษีบาป ได้แก่ สุราและยาสูบ จํานวนร้อยละ 
๒ หรือไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นําส่งเข้ากองทุนเพ่ือจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยโดยกําหนดให้
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กําหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุท่ีมี
รายได้น้อย โดยเงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามร่างกฎหมาย
ฉบับน้ี ไม่ได้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน จะให้เฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปี 
และมีรายได้น้อย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ท่ีได้ข้ึนทะเบียนคนจนกับ
รัฐบาลในช่วงท่ีผ่านมาเท่าน้ัน ใครไม่ข้ึนทะเบียนคนจนไม่มีสิทธิได้เงิน
จํานวนน้ี ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยจะได้เงินคนละเท่าใด ข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการจะไปกําหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง 
 ๔. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 รัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เม่ือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 



๒๔ 

๒๕๕๗ ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนา
ชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการขอจัดต้ังกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พร้อมเสนอขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  เ พ่ื อบริ ห ารกอง ทุน พัฒนาบทบาทสตรี  ภ าย ใ ต้
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้เสนอขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน ต้องเป็นสมาชิกกองทุน ประเภทบุคคลธรรมดา รวมตัวกัน ๕ 
คนข้ึนไป 
 ๕. กองทุนประชารัฐ เม่ือไม่นานมาน้ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... เพ่ือดูแลผู้มีรายได้น้อย 
จากการสํารวจในพ้ืนท่ีพบว่าผู้ท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ ๓๐,๐๐๐ บาท มี
จํานวน ๔ - ๕ ล้านคน แต่คนกลุ่มน้ีกลับไปลงทะเบียนผู้ท่ีมีรายได้น้อย
เพียง ๑ ล้านกว่าคน แต่กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท กลับไป
ลงทะเบียนมากกว่าคนกลุ่มแรก จึงขอฝากทุกคนหากใครยังไม่ได้ไป
ลงทะเบียนหรือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ไปลงทะเบียนเพ่ือสิทธิของเรา 

นางรัตนา  สัยยะนิฐี อนุกรรมาธิการกิจการสตรี ให้ข้อมูลว่า 
ในอดีตผู้หญิงไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มี
การกําหนดนโยบายว่า ทําอย่างไรให้ผู้หญิงได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
จึงเริ่มมีการรวมตัวกันในระดับหมู่บ้าน ท่ีเรียกว่า คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล     



๒๕ 

(กพสต.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจั งหวัด (กพสจ.) คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรีไ ด้
ดําเนินการอยู่ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนาศักยภาพผู้หญิง ผู้หญิงต้อง
เรียนรู้ร่วมกัน เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ ติดตามข่าวสาร ๒) การให้
ความคุ้มครองสิทธิสตรี เป็นสิทธิท่ีสตรีจะต้องพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ 
สิทธิในฐานะปวงชนชาวไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถคุ้มครองสิทธิไ ด้ 
หมายความว่า สามีจะตบตีภรรยามิได้ การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ 
ไม่สามารถทําได้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีผิดปกติ สิทธิของผู้หญิงท่ีเป็นคนพิการ 
ทําอย่างไรให้ผู้พิการมีอาชีพมีรายได้ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ปัจจุบันมี
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงผู้หญิงต้อง
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายใครจะมาละเมิดสิทธิไม่ได้ และ ๓) การส่งเสริมความเสมอภาค 
ในการให้ท้ังผู้หญิงและผู้ชายเข้าถึงสิทธิ โอกาสอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ท้ังน้ี เรื่องคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใน
ระดับจังหวัดจะมีหน่วยงาน 
๒ แห่ง รับผิดชอบ คือพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดรับผิดชอบใน
การดูแลคนต้ังแต่เกิดจนตาย 
และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และ โครงการหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 



๒๖ 

ต่อมาผู้แทนกลุ่มสตรีได้นําเสนอปัญหาว่า ตนได้เคยย่ืน
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ 

พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี 
ชี้แจงว่า ขอรับไปสอบถามกับกรมการพัฒนาชุมชนก่อนถึงสาเหตุท่ีไม่ได้
รับการอนุมัติ เพ่ือจะได้แก้ไขให้ตรงตามกรอบท่ีกําหนดไว้ หากสาเหตุ
เกิดจากกองทุนมีเงินไม่เพียงพอ สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมได้  

ต่อมา พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและท่ี
ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการ
สตรี ได้สอบถามนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 
ในประเด็น ดังน้ี 

๑. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะไปโรงเผาขยะ 
๒. วิธีการดําเนินการในการใช้ Patong Report แอพพลิเคชั่น
สําหรับแจ้งเตือนเก็บขยะ  
๓. เมืองป่าตองมีวิธีในการบริหารจัดการนํ้าใช้อย่างไร และการ
บําบัดนํ้าเสียทําได้ในอัตราเท่าใด 
๔. มีวิธีการในการรณรงค์เรื่องขยะมูลฝอย ขวดพลาสติก และ
ก้นบุหรี่ อย่างไร  
๕. ได้มีการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือไม่ 
อย่างไร 
นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 

และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี สอบถามในประเด็น ดังน้ี  
๑. เส้นทางในการก้าวข้ึนมาสู่การเป็นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 

ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  



๒๗ 

๒. ปัจจัยสนับสนุนท่ีทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางาน 
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ได้ชี้แจงใน
ประเด็น ดังน้ี 

๑ .  ป ร ะ เ ด็ น ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรี ถ้าเป็นเงินอุดหนุน อยากให้
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานพัฒนาชุมชนลง
พ้ืนท่ีให้ความรู้ในการย่ืนขอและการเขียน
โครงการอย่างละเอียด และเห็นด้วยกับ
การแก้ไขการกําหนดจํานวนผู้ขอรับการ

สนับสนุนจาก ๕ คน เป็น ๑ คน เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการสร้างอาชีพมาก
ข้ึน เน่ืองจากโดยพ้ืนฐานนิสัยของคนภูเก็ตไม่สามารถทํางานกลุ่มได้ 
เพราะรายได้ไม่พอกับการทํางานแบบรวมกลุ่ม จึงควรเป็นการต่างคน
ต่างทํางานประกอบอาชีพมากกว่า  

๒. เรื่องสิ่งแวดล้อม เมืองป่าตองได้พัฒนามาระดับหน่ึงแล้ว 
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคนก่อน ๆเป็นผู้ชาย ซ่ึงโดยหลักผู้ชายจะ
พัฒนาโครงสร้าง ข้ันพ้ืนฐาน แต่เรื่องเล็ก ๆ เช่น เรื่องครอบครัว 
ความรู้สึกทางจิตใจ การศึกษา สุขอนามัย ผู้หญิงจะคํานึงถึงมากกว่า  
 ๓. การจัดการปัญหาขยะ ด้วยประชากรของจังหวัดภูเก็ตมีเป็น
จํานวนมาก เทศบาลมีงบประมาณจํากัด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
นํ้า นํ้าเสีย ขยะซ่ึงมีเป็นจํานวนมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่ีน้อง
ประชาชนทุกภาคส่วน การดูเเลเรื่องขยะได้รับความร่วมมือระดับหน่ึง 
เทศบาลได้กําหนดให้ท้ิงขยะเป็นเวลาและท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลกําหนดไว้ 
เช่น กําหนดให้ท้ิงภายในเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
ประชาชนก็จะนําขยะมาวางในบริเวณน้ัน และรถขยะของเทศบาลจะมา
เก็บในช่วงเวลาท่ีกําหนด ส่วนคนท่ีไม่เคารพกติกา เช่น ประชากรแฝง 



๒๘ 

นักท่องเท่ียว ชาวบ้านบางส่วน ซ่ึงไม่ทราบกติกาหรือทราบแต่ไม่ทําตาม 
และท้ิงขยะนอกเวลา ด้วยงบประมาณจํากัดคนจํากัด ต่อมาจึงร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบ Patong Report 
แอพพลิเคชั่นสําหรับแจ้งเตือนเก็บขยะ บริเวณตําบลป่าตอง เม่ือพบเห็น
ถังขยะมีปริมาณเต็มถัง สามารเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นน้ี แล้วแจ้งเตือน
ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบได้ทันที กล่าวคือ คนป่าตองท่ีเห็น
ว่ามีขยะในท่ีท่ีห้ามท้ิงก็ให้ช่วยถ่ายรูปมาส่งมาทาง Patong Report ใน
แอพพลิ เคชั่ นจะผูก กับระบบระบุ ตําแห น่งบน พ้ืน โลก Global 
Positioning System (GPS) ซ่ึงแสดงสถานท่ีของขยะ และจะส่งข้อมูล
ดังกล่าวจะไปข้ึนท่ีเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขของเทศบาล สาธารณสุขจะ
ส่งต่อให้กับเทศบาล และส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปเก็บขยะในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
เม่ือเก็บแล้วเจ้าหน้าท่ีจะถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาเพ่ือแสดงว่าเก็บเรียบร้อย
แล้ว แอพพลิเคชั่นดังกล่าวช่วยในการพัฒนาความสะอาดของเมืองซ่ึง
ต้องอาศัยความร่วมมือของพ่ีน้องประชาชนในการถ่ายรูปส่งผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น 
 ขยะของเทศบาลป่าตองมีจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ตันต่อวัน ในวันน้ี
ศักยภาพของการเผาขยะในเมืองซ่ึงขยะมีเป็นจํานวนมากอาจส่งผล
กระทบในอนาคตได้ เทศบาลจึงได้พยายามเสนอกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้สร้างโรงเผาขยะเพ่ิมเติม ๒ แห่ง ในพ้ืนท่ีของอําเภอถลาง และอําเภอ
กระทู้ แต่เกรงว่าจะถูกประชาชนชุมนุมคัดค้าน จึงไม่มีใครกล้านําเสนอ
เรื่องดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงควรริเริ่มพูดคุยกับประชาชนก่อน 
นอกจากน้ันจะต้องแก้ไขผังเมืองด้วย เน่ืองจากผังเมืองกําหนดไม่ให้มี
โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในภูเก็ต   

๔. การจัดการนํ้าเสีย ในช่วงฤดูการท่องเท่ียว (High Season) มี
ปริมาณนํ้าเสีย ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ช่วงนอกฤดูท่องเท่ียว 



๒๙ 

(Low Season) มีปริมาณนํ้าเสีย ๒๕,๐๐๐ – ๒๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ขณะน้ีเทศบาลมีระบบบําบัด ท่ีสามารถบําบัดได้ ๒๑,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบอีก ๙,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมเป็น ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ในอนาคต
เมืองป่าตองจะต้องมีปริมาณนํ้าเสียเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในช่วง High 
Season จึงได้ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเพ่ิมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อีก ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเชื่อว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การแก้ไข
ปัญหานํ้าเสียลงสู่ทะเลจะหมดสิ้นไป แต่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างกรณีท่ีพ่ี
น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ซ่ือสัตย์แอบปล่อยนํ้าลงสู่ลําราง
สาธารณะโดยไม่ผ่านท่อรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาล เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
จ่ายค่าบําบัดนํ้าเสีย  

๕. ประเด็นด้านนํ้าด่ืมนํ้าใช้ เทศบาลมีความพยายามท่ีจะนํานํ้า
ท่ีผ่านจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงปกติจะปล่อยลงคลอง แต่เทศบาลจะนํา
นํ้าน้ีกลับเข้าสู่ระบบ Reverse Osmosis (RO) กลับมาทําเป็นนํ้าใช้ได้ 
เทศบาลได้ให้เอกชนมาสัมปทานเพ่ือรับนํ้าท้ิงของระบบบําบัดกลับเข้าสู่
ระบบ RO ซ่ึงตอนน้ีระบบเสร็จแล้ว อยู่ในข้ันตอนการขายให้พ่ีน้อง
ประชาชนแต่ยังมีประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยยอมรับ หากนํ้าประปามี
ใช้ เ พียงพอก็จะไม่รับนํ้า น้ี  ซ่ึง เรื่อง น้ี เ ป็นภาระของเทศบาลและ
ผู้ประกอบการนํ้า RO ท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนและ
ผู้ประกอบการ เน่ืองจากได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่านํ้า RO มีคุณภาพ
ดีกว่านํ้าประปาเสียอีก  
 ๖. การจัดการขยะมูลฝอยชิ้นเล็ก ก้นบุหรี่ บริเวณชายหาด    
เทศบาลได้จ้างเอกชนในการเก็บกวาดขยะในพ้ืนท่ีรวมท้ังชายหาดทุกวัน
ขยะส่วนใหญ่เป็นชิ้นซ่ึงเก็บง่ายแต่ตามชายหาดจะมีขยะชิ้นเล็ก ๆ เช่น 
ฝานํ้าอัดลม ก้นบุหรี่ ค่อนข้างเยอะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาหารือกับดิฉัน ถามถึงความเป็นไปได้ในการประกาศให้



๓๐ 

หาดป่าตองเป็นหาดปลอดบุหรี่ ซ่ึงดิฉันเห็นด้วย จึงได้มีการประกาศให้
หาดป่าตองเป็นหน่ึงใน ๒๔ หาดเป็นหาดปลอดบุหรี่ และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจะออกคําสั่งท่ี ๑๐๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด มีผลบังคับใช้ใน
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากฝ่าฝืนมีโทษจําคุก ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในข้อหาสูบบุหรี่เป็นมลพิษ 
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เทศบาลจึงได้จัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียวเป็นระยะ
ตามชายหาด ๒๖ จุด ซ่ึงประกอบไปด้วยท่ีฐานปูนบรรจุทรายเพ่ือดับ
และท้ิงก้นบุหรี่ พร้อมป้ายบ่งบอกจุดสูบบุหรี่เป็นภาษาอังกฤษและ
สัญลักษณ์กราฟฟิค ซ่ึงนักท่องเท่ียวตอบรับดีมาก แต่ปัญหาคือคน
ท้องถ่ินเองยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องน้ี อย่างไรก็ตามคาดว่า ในอนาคต
จะเกิดการท้ิงบุหรี่ลดลง 
 ๗. เริ่มแรกผู้หญิงต้องเปลี่ยนทัศนคติท่ีว่างานการเมืองไม่ใช่งาน
ของผู้หญิงก่อน ความคิดดังกล่าวปิดก้ันผู้หญิงด้วยกันเอง ผู้หญิงสามารถ
ทํางานได้ในทุกหน้าท่ีทุกตําแหน่ง อย่ามองว่าผู้หญิงทํางานใหญ่ไม่ได้ 
ผู้หญิงสามารถทําได้ทุกเรื่อง การยอมรับจึงเป็นเรื่องสําคัญ ดิฉันมีความ
โชคดีท่ีครอบครัวให้การสนับสนุน สามีจะช่วยวางแนวทางในการหาเสียง 
แม้ว่าตอนแรกลูกสาวจะไม่เข้าใจ เน่ืองจากแม่ไม่มีเวลาให้ แต่ลูกสาวก็
เป็นเด็กดี เรียนเก่ง ดังน้ัน มีความเห็นว่านอกจากเรื่องทัศนคติแล้ว สิ่งท่ี
ทําให้ผู้หญิงไม่สามารถมาทํางานการเมืองได้อย่างเต็มท่ีส่วนหน่ึงมาจาก
ครอบครัว  

ท้ายน้ีอยากให้ผู้หญิงเข้าสู่แวดวงการเมือง เพ่ือให้แนวคิดท่ี
ผู้หญิงมองเห็นได้รับการแก้ไข เน่ืองจากผู้ชายจะมองเห็นปัญหาเฉพาะใน
ส่วนของผู้ชาย แต่ผู้หญิงก็ยังต้องทําหน้าท่ีในความเป็นแม่และต้องไม่ท้ิง



๓๑ 

ครอบครัวด้วย ผู้หญิงจะต้องทํางานเพ่ิมข้ึนเป็น ๒-๓ เท่า ต้องเสียสละ
และอดทนด้วย 

นางรัตนา  สัยยะนิฐี อนุกรรมาธิการกิจการสตรี สอบถามถึง
วิธีการและเทคนิคในการเอาชนะปัญหาอุปสรรค 
 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 
ได้ชี้แจงว่า การก้าวข้ึนสู่การเป็นนายกเทศมนตรีไม่ใช่ว่าจะมีคนยอมรับ
ท้ังหมด การทํางานการเมืองทําดีเสมอตัวทําชั่วเพ่ือนด่า ในสมัยยังเด็ก 
คุณตาได้สอนให้ดิฉันขยันและเม่ือทํางานได้แล้วขอให้กลับมาช่วยเหลือ
บ้านเกิดตนเอง ตอนเข้ามาในช่วงแรกมีความรู้สึกท้อถอยบ้าง ตอนหา
เสียงได้เสนอนโยบายในการหาเสียงคือ “๕ จําทน” และการทวงคืนพ้ืนท่ี
สาธารณะ ได้จัดระเบียบหาดทรายป่าตองแต่ก่อนพ้ืนท่ีหาดป่าตองมีการ
ใช้พ้ืนท่ีตลอดทาง ๓ กิโลเมตร เลยทําให้ไม่มีพ้ืนท่ีสําหรับการใช้เพ่ือ
สาธารณะ จึงได้จัดระเบียบการใช้พ้ืนท่ีให้กับผู้ประกอบการ โดยกําหนด
จุดให้ผู้ประกอบการไว้ ๕ จุด นอกน้ันขอให้เป็นพ้ืนท่ีว่างสําหรับจัด
กิจกรรมของประชาชน ซ่ึงก่อนเข้ามาทํางานน้ีได้ถามตัวเองก่อนแล้วว่า
รับคําติชมได้หรือไม่ ซ่ึงตนรับได้ และจะไม่รับฟังคนท่ีพูดถึงตนในทางท่ีแย่ 
เพราะจะทําให้หมดกําลังใจในการทํางาน และขอให้กาลเวลาพิสูจน์เอง 
ดิฉันมีความภูมิใจท่ีได้เป็นนักการเมืองและได้ทําประโยชน์ให้กับบ้านเกิด 

 
 



๓๒ 

 ๔) ศึกษาดูงานการจัดระเบียบชายหาดป่าตอง ในวันอังคารท่ี 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

  
 

  
 

 ๕) ศึกษาดูงานการกําจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

   
 

  
************************************ 



(๑) 
 

กําหนดการเดินทางศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแหง่ชาต ิ
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดภูเก็ต 
******************** 

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการพร้อมกัน  
   ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย 
   ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) 
เวลา ๐๗.๕๐ นาฬิกา - ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน 
   กรุงเทพ (ดอนเมือง) สู่ท่าอากาศยาน 
   ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย  
   เที่ยวบินที่ FD ๓๐๓๗ 
เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา         - รับประทานอาหารกลางวัน ณ .... 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา - พบปะพูดคุยกับนายกเทศมนตรี 
   นครภูเก็ต และกลุ่ม/องค์กรสตรี  
   ณ ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรเทศบาล 
   นครภูเก็ต เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็น 
   ด้านปัจจัยในการสนบัสนนุการพัฒนา
   ศักยภาพสตรีเพ่ือก้าวสู่ระดับการ   
   ตัดสินใจ และรับฟังประเด็นปญัหาของ
   สตรี  
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ศึกษาดูงานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
   คนภูเก็ต ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารคํ่า  



(๒) 
 

   ณ ร้านอาหาร............ 
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - เข้าที่พัก ณ โรงแรมเพิร์ล 
 

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปสํานักงานเทศบาล
   เมืองป่าตอง 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา - พบปะพูดคุยกับนายกเทศมนตรี 
   เมืองป่าตอง และกลุ่ม/องค์กรสตรี  
   ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง 
   ป่าตอง ๒ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือแลกเปลี่ยน 
   ความเห็นด้านปัจจัยในการสนบัสนนุการ
   พัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือก้าวสูร่ะดับการ
   ตัดสินใจ และรับฟังประเด็นปญัหาของ
   สตรี  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ศึกษาดูงานการจัดระเบียบชายหาด
   ป่าตอง  
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ศึกษาดูงานการกําจัดขยะมูลฝอย  
   ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัด
   ภูเก็ต 
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - เดินทางถึงทา่อากาศยานภูเก็ต 
เวลา ๒๐.๒๐ นาฬิกา                      - ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน   
   ภูเก็ต สู่ท่าอากาศยานกรุงเทพ     
   (ดอนเมือง) โดยสายการบนิ 
   แอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD ๓๐๒๘ 
เวลา ๒๑.๔๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) 



(๓) 
 

รายนามคณะเดินทางศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ  
โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี 

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดภูเก็ต 

**************************** 
 
๑. นางสวุรรณี  สิริเวชชะพันธ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
   (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
๒. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษา 
๓. นางกีระณา  สุมาวงศ์ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔. นางอําไพวรรณ  ตรีสกุล ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
๕. ทันตแพทย์อุดมศักด์ิ  ศรีสุทวิา เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๖. นางรัตนา สัยยะนิฐ ี อนุกรรมาธิการกิจการสตรี 
๗. นางสุทธินี  เมธีประภา อนุกรรมาธิการกิจการสตรี 
๘. นายพิสุทธ์ิ  ทรัพย์วจิิตร อนุกรรมาธิการกิจการสตรี 
๙. นางสาวฉัตรสุดา  ศิริวงศ์ เจ้าหน้าทีป่ระจําคณะกรรมาธิการ 
    (เลขานุการคณะเดินทาง) 
 

……………………………………………….. 
 
 



(๔) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแหง่ชาต ิ

 
๑. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ ์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายมณเฑียร  บุญตัน รองประธานคณะกรรมาธิการ  

 คนที่หนึ่ง 
๓. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  

 คนทีส่อง 
๔. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี รองประธานคณะกรรมาธิการ  

 คนทีส่าม 
๕. นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. พลตํารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายแถมสนิ  รัตนพันธ์ุ กรรมาธิการและที่ปรึกษา 
๘. พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์ กรรมาธิการและที่ปรึกษา 
๙. พลเรือเอก สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์ กรรมาธิการและที่ปรึกษา 

๑๐. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษา 
๑๑. นางกาญจนารัตน์  ลวิีโรจน ์ กรรมาธิการ 
๑๒. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย กรรมาธิการ 
๑๓. พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ กรรมาธิการ 
๑๔. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ กรรมาธิการ 
๑๕. นายปรีชา  วัชราภัย กรรมาธิการ 
๑๖. พลเรือเอก พลวัฒน์  สโิรดม กรรมาธิการ 
๑๗. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ กรรมาธิการ 
๑๘. นายยุทธนา  ทัพเจริญ กรรมาธิการ 
๑๙. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม กรรมาธิการ 
๒๐. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล กรรมาธิการ 
๒๑. พลเอก สรรชัย  อจลานนท ์ กรรมาธิการ 



(๕) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๒. พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ ์ กรรมาธิการ 
๒๓. พลเอก อรุณ  สมตน กรรมาธิการ 
๒๔. พลตํารวจเอก เอก  อังสนานนท์ กรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๖) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ  
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

 
๑. นางจิราภรณ์  เล้าเจริญ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
๒. ดร. เฉลิมชัย  ยอดมาลัย ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
๓. นางพวงแก้ว  กิจธรรม ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
๔. นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
๕. นายอภิวัชร  บวัพันธ์ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
๖. นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
๗. ดร. พรรณรัตน์  เกรียงวัฒนา ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
๘. นายวงศ์พนัธ์  ณธันยพัต ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 

๙. นายวิญญู  พิทักษ์ปกรณ์ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๐. นางอําไพวรรณ  ตรีสกุล ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๑. ศ.ดร. อาชัญญา  รัตนอุบล นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นางงามจิต  แต้สุวรรณ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นางนฤมล  ล้อมทอง นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นางรัตนา  สยัยะนิฐ ี นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๕. นางอาทิชา  นราวรวัชร นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๖. พลโท จรัญ  พันธุนนท ์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๗. ดร.ชาตรี  ฤทธ์ิทอง เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๘. นายบุญชัย  ต้ังจิตดํารงรัตน ์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๑๙. นางญานนิ  วังซ้าย เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒๐. นางธนันท์ธร  นิธิธีรพัชร์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒๑. นางปนัดดา  รักษาแก้ว เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒๒. นายรณฤทธ์ิ  มงคลรัตน ์ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒๓. นางรัชดา  บุญยุบล เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒๔. นางรัตนา  ตฤษณารังส ี เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 



(๗) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๕. นาวาเอกหญิง วิชุตา  วารุณประภา เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒๖. นาวาโท สายชล  ช้างน้อย เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
๒๗. ทพ.ดร. อุดมศักด์ิ  ศรีสุทิวา เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๘) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
 

๑. นายกันติพจน์  สิริภักดิสกุล 
๒. นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
๓. นายเกียรติศักด์ิ  เทพผดุงพร 
๔. นางจันทิรา  กิตติฐติิกุล 
๕. นางสาวฐาปนีย์  สุขสาํราญ 
๖. นายนิติ  ถาวรวณิชย์ 
๗. พลเอก บุญลือ  วงษ์ท้าว 
๘. นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปร่ือง 
๙. นางผาณิต  พูนศิริวงศ์ 
๑๐. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 
๑๑. พลตํารวจโท ภาสกร  รักษ์กุล 
๑๒. ดร. สมบูรณ์  วราห์บัณฑูรวิทย์ 
๑๓. พันเอก สรศักด์ิ  อนันตสมบูรณ์ 
๑๔. พลตํารวจโท สนัติ  เพ็ญสูตร 
๑๕. นายสุรวัฒน์  ชมพูพงษ ์
๑๖. นายอโณทยั  ฤทธิปัญญาวงศ์ 
๑๗. พลโท อัครชัย  จันทรโตษะ 
๑๘. พลอากาศตรี อิทธพร  คณะเจริญ 
๑๙. นายเอกพิทยา  เอ่ียมคงเอก 
 
 
 
 
 
 



(๙) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และเยาวชน 
 

๑. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. พลตํารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 คนที่หนึ่ง 
๓. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 คนที่สอง  
๔. พลเอก สรรชัย  อจลานนท ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 คนที่สาม 
๕. นางเพ็ญศรี  เคียงศิริ อนุกรรมาธิการ 
๖. รศ.ดร. คุณหญิงวินิตา  ดิถียนต์ อนุกรรมาธิการ 
๗. นางธัชกร  เหมะจันทร อนุกรรมาธิการ 
๘. นางสาวถนอมขวัญ  ณ ป้อมเพชร อนุกรรมาธิการ 
๙. นางเทพวัลย์  ภรณวลัย อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายบุรินทร์  สุขพิศาล อนุกรรมาธิการ 
๑๑. นางนฤมล  ล้อมทอง อนุกรรมาธิการและโฆษก 
๑๒. นายกันติพจน์  สิริภักดิสกุล อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
๑๓. นายแถมสนิ  รัตนพันธ์ุ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุ

 กรรมาธิการ 
๑๔. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๕. รศ.ดร. อาชัญญา  รัตนอุบล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๖. นายวิญญู  พิทักษ์ปกรณ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๗. นางธนันท์ธร  นิธิธีรพัชร์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๘. นายเฉลิมชยั  ยอดมาลัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๙. นายภูมิสรรค์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๐. นางสาวพรทิพย์  เตชะสมบูรณากิจ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๑. นางธิดาเพ็ญ  ทวีศรี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 



(๑๐) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๒. นายพันธ์ุ  เจตนลิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๓. นายวงศกร  ภู่ทอง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๔. นายอิทธิพล  สงวนดีกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๕. นายสชัญา  สถิรพงษะสุทธิ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๖. นายเกษมศักด์ิ  สีหพิทักษ ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๗. นายโยธิน  ทองพะวา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๘. ประธานสภาเด็กและเยาวชน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

แห่งประเทศไทย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๑) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี 
 

๑. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นางกาญจนารัตน์  ลวิีโรจน ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 คนที่สอง 
๔. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 คนที่สาม 
๕. นางสุชาดา  นันทะพานิชสกุล อนุกรรมาธิการ 
๖. ดร. สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล อนุกรรมาธิการ 
๗. นางสุทธินี  เมธีประภา อนุกรรมาธิการ 
๘. นายพิสุทธ์ิ  ทรัพย์วิจติร อนุกรรมาธิการ 
๙. ดร. สืบสวัสด์ิ  วุฒิวรดิษฐ ์ อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นางรัตนา  สยัยะนิฐ ี อนุกรรมาธิการ 
๑๑. ดร.เกณิกา  เฟ่ืองฟู อนุกรรมาธิการ 
๑๒. พลตรี วีระศักด์ิ  นาทะสิริ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
๑๓. นางกีระณา  สุมาวงศ์ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุ

 กรรมาธิการ 
๑๔. พลตรี เปรมชัย  สโรบล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๕. นายราชันย์  บุญธิมา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๖. นายเกียรติศักด์ิ  เทพผดุงพร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๗. นางอําไพวรรณ  ตรีสกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๘. นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๙. ทพ.ดร. อุดมศักด์ิ  ศรีสุทิวา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๐. ดร. พรรณรัตน์  เกรียงวัฒนา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๑. นางกรรณิการ์  จรัสอุไรสนิ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 



(๑๒) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ 
 

๑. พลเรือเอก พลวัฒน์  สโิรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ รองประธานคณะอน ุ
 กรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
๓. พลเอก อรุณ  สมตน รองประธานคณะอน ุ

 กรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. รศ.นพ.พินิจ  กุลละวณิชย์ อนุกรรมาธิการ 
๕. พลเอก บุญลือ  วงษ์ท้าว อนุกรรมาธิการ 
๖. นางธิดา  ศรีไพพรรณ์ อนุกรรมาธิการ 
๗. พลโท กิจจา  ศรีทองกุล อนุกรรมาธิการ 
๘. พลตํารวจโท ภาสกร  รักษ์กุล อนุกรรมาธิการ 
๙. นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์ อนุกรรมาธิการ 
๑๐. นาวาโท สมพล  มหาสิงห์ อนุกรรมาธิการ 
๑๑. นาวาโท พัชระ  ไม้หอม อนุกรรมาธิการ 
๑๒. ดร. เมธินี  รัตรสาร อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
๑๓. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล ประธานที่ปรึกษาคณะอน ุ

 กรรมาธิการ 
๑๔. ศาสตราจารย์สม  จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๕. พลโท จรัญ  พันธุนนท ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๖. นางสาวอรุณโรจน์  เลีย่มทอง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๗. พลอากาศตรี อิทธพร  คณะเจริญ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๘. รศ.ดร. อาชัญญา  รัตนอุบล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๙. รศ.รศรินทร์  เกรย์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๐. นาวาเอกหญิง วิชุตา  วารุณประภา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๑. พันเอก สรศักด์ิ  อนันตสมบูรณ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๒. พันเอกหญิง สิรินพรรณ  ศรีกุลวงษ ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 



(๑๓) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒๓. ดร.ชาตรี  ฤทธ์ิทอง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๔. นายดํารงชัย  พุ่มสงวน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๕. ผศ. ศุทธิดา  ชวนวัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๔) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ 
 

๑. นายมณเฑียร  บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. พลตํารวจเอก เอก  อังสนานนท์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  

 คนที่หนึ่ง 
๓. นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  

 คนทีส่อง 
๔. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ อนุกรรมาธิการ 
๕. นางสาวเครือวัลย์  เที่ยงธรรม อนุกรรมาธิการ 
๖. นายรัตน์  กิจธรรม อนุกรรมาธิการ 
๗. นางสาววันทนีย์  พันธชาติ อนุกรรมาธิการ 
๘. นายวิทยุต  บนุนาค อนุกรรมาธิการ 
๙. นายสชุาติ  โอวาทวรรณสกุล อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นางอาทิชา  นราวรวัชร อนุกรรมาธิการ 
๑๑. นางพวงแก้ว  กิจธรรม อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
๑๒. นายธีรยุทธ  สุคนธวิท อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑๓. พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล ประธานทีป่รึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๔. นายชูศักด์ิ  จันทยานนท ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๕. นายต่อพงศ์  เสลานนท ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๖. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๗. นางนุชจารี  คล้ายสุวรรณ   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๘. นางเบญจา  ชลธาร์นนท ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  
๑๙. นายประกาศิต  กายะสิทธ์ิ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๐. นางพิมพา  ขจรธรรม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๑. แพทย์หญิงวัชรา  ร้ิวไพบลูย์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๒. นายศุภชีพ  ดิษเทศ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๓. นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๔. นายสุภรธรรม  มงคลสวัสด์ิ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 




